

Số: 01 /BC-BCĐ 127

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 8 năm 2010

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....166.....
ĐẾN	Ngày: 11/8/2010
	Chuyên:.....

BÁO CÁO
Công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
6 tháng đầu năm 2010

I. Tình hình thị trường

Trong 6 tháng đầu năm 2010, tình hình giá cả hàng hoá thị trường trên địa bàn tỉnh ở từng thời điểm và một số nhóm mặt hàng tăng, giảm bất thường như vàng, vật liệu xây dựng, các loại phân hoá học, xăng dầu, gạch, hàng điện lạnh,... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá của các công ty, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài, gây hạn hán làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, một số nơi trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện dịch bệnh gia cầm.

Nhưng với sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, cùng với sự năng động, nhiệt tình vượt qua khó khăn của lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên chức Quản lý thị trường, và các gói kích cầu đầu tư tiêu dùng, giải pháp kiềm chế lạm phát kịp thời của Chính phủ nên đã góp phần ổn định trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

1. Về giá cả và lưu thông hàng hoá

Giá cả hàng hoá trên thị trường có những diễn biến tăng, giảm đáng kể ở một số mặt hàng chủ yếu. Trước tết, Nguyên đán một số mặt hàng tiêu dùng tăng giá hơn so với ngày thường. Sau Tết, giá vàng liên tục tăng từ đầu năm đến nay, giá lương thực ổn định đến tháng 3/2010, giá đường RS tăng dần từ đầu năm, sắt xây dựng bắt đầu tăng từ đầu tháng 4/2010, phân Urê PM tăng lên đến 370.000đồng/bao, phân NPK Philippin 447.000 đồng/bao vào tháng 3/2010 sau đó giảm dần; giá gas tăng dần từ đầu năm, đến cuối tháng 5 giá lên đến 25.000đồng/kg (loại gas Petrolimex). Kể từ đầu tháng 6 đến nay, tình hình giá cả hàng hoá đã dần trở lại ổn định. Riêng các mặt hàng: tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị làm mát, các loại quạt điện, đèn tích điện, máy phát điện gia đình, các loại đồ điện lạnh khác giá tăng hơn so với trước.

Lưu thông hàng hoá trên thị trường chỉ tăng mạnh vào thời gian giáp tết Nguyên đán và các dịp lễ 30/4; 01/5. Một vài mặt hàng giá tăng cao trong thời gian ngắn như sắt xây dựng, xi măng, phân hoá học và gas nhưng lượng hàng cung ứng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nên không xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc sốt giá.

2. Về tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Việc vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm như thuốc lá ngoại, rượu ngoại, hàng điện tử, điện thoại di động, vải, quần áo may sẵn, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng khác,... với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Hàng nhập lậu thường là hàng tiêu dùng như hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, quần áo may sẵn, vải, mỹ phẩm, đồ uống, bánh kẹo, rượu ngoại. Những mặt hàng thường được vận chuyển, buôn bán là các mặt hàng nhỏ gọn, có giá trị và lợi nhuận cao như thuốc lá ngoại, rượu ngoại, điện thoại di động, hàng điện tử và linh kiện điện tử, phụ tùng xe ô-tô, xe máy, hoá mỹ phẩm. Hàng lậu được các đầu nậu và chủ hàng lớn thường không ra mặt, tổ chức thành đường dây chặt chẽ, giao cho các chủ phương tiện hoặc lái xe vận chuyển chịu trách nhiệm từ các tỉnh biên giới phía Bắc và cửa khẩu đường 9, Đông Hà, Quảng Trị để đưa sâu vào thị trường nội địa. Phương thức, thủ đoạn gian lận vẫn không thay đổi nhưng tinh vi và chuyên nghiệp hơn, như xé lẻ, tháo rời thành linh kiện, vận chuyển nhiều lần, trên nhiều loại phương tiện khác nhau, trên đường đi nhiều lần thay đổi biển số xe, sử dụng phương tiện liên lạc hiện đại để hẹn điểm giao hàng, theo dõi để đối phó với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát và phân tán nhanh hàng hoá, khi bị phát hiện thường bỏ hàng không nhận hoặc có những trường hợp sử dụng các đối tượng bắt hảo, tiêm chích ma tuý, manh động, hành hung để tẩu tán, cướp lại hàng hoá. Chủ yếu là hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu xuyên quốc lộ 1A.

Hàng xuất nhập khẩu qua Cảng Dung Quất chủ yếu là gỗ dăm, hàng may mặc, máy móc, thiết bị và vật tư, nguyên liệu phục vụ cho việc đầu tư, xây dựng tại Khu kinh tế Dung Quất, chưa phát hiện hàng hoá nhập lậu qua Cảng Dung Quất.

Trên các vùng biển của tỉnh nạn khai thác, đánh bắt, buôn bán san hô, rong biển và các loài thủy sản cấm khai thác, buôn bán như rùa biển, cá nóc ngày càng gia tăng.

Từ đầu năm đến nay các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý một số vụ sản xuất, buôn bán hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hoá), và 01 vụ buôn bán hàng giả. Tuy nhiên hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về ghi nhãn hàng hoá, kể cả hàng sản xuất tại nước ngoài, nhất là tại Trung Quốc nhưng ghi các nhãn hiệu tương tự như các nhãn hiệu nổi tiếng của các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,... và những nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam nhưng không ghi rõ xuất xứ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ vẫn diễn ra.

Số vụ gian lận thương mại như sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức hoá hàng nhập lậu, ghi doanh số liên 01 thấp hơn liên 02 của hoá đơn để trốn thuế, gian lận trong kê khai Hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu giảm hơn so với trước.

3. Tình hình dịch gia súc, gia cầm

Dịch gia súc, gia cầm tái phát nhưng ở phạm vi hẹp và được ngăn chặn kịp thời, không để lây lan ra diện rộng, cụ thể:

- Dịch gia cầm (H5N1) tái phát tại địa bàn 02 xã Tịnh Hà và Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh từ ngày 26/4/2010, Ban chỉ huy phòng chống dịch và địa phương đã tiến hành tiêu huỷ 7.223 con vịt bị dịch.

- Dịch LMLM xảy ra tại xã Tịnh An và Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh từ ngày 19/4/2010 trên 4 con bò của 03 hộ chăn nuôi, nguyên nhân do không tiêm phòng vắc xin LMLM, ngành thú y đã tiến hành điều trị khỏi bệnh cho số gia súc.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống dịch cùng với chính quyền các địa phương khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm, tiến hành các biện pháp dập dịch theo qui định, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông gia súc, gia cầm tại các xã có dịch xảy ra, ngăn chặn dịch lây lan và phát sinh ổ dịch mới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn gia súc bị dịch bệnh và chưa phát hiện phát sinh ổ dịch mới.

II. Công tác tổ chức, chỉ đạo và kết quả đạt được

1. Hoạt động của Ban chỉ đạo

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo 127 tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại năm 2009; bàn kế hoạch, biện pháp phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác QLTT, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông gia súc, gia cầm, phòng ngừa dịch tái phát, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, thực hiện tốt các giải pháp kích cầu sản xuất và tiêu dùng của Chính phủ.

- Các ngành là thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được giao đã tiếp tục triển khai thực hiện các Phương án số 14,15,16,17,52,53 của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 08/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 889/UBND-TCTM ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2010.

- Các ngành chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và các Bộ, ngành chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, kiểm tra, kiểm soát phục vụ các giải pháp kích cầu, kiềm chế lạm phát của Chính phủ, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích cầu, kiềm chế lạm phát và các chính sách ưu đãi của Chính phủ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, lưu

thông hàng hoá thuận tiện, bình ổn thị trường, bảo đảm lợi ích của đại đa số nhân dân, tạo môi trường thương mại cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào địa bàn tỉnh.

2. Kết quả đạt được

a) Công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Trong 6 tháng đầu năm 2010, các ngành chức năng đã kiểm tra, thanh tra 2.093 vụ, phát hiện 835 vụ vi phạm, xử lý 625 vụ vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, trốn lậu thuế và các vi phạm khác, đã xử phạt và truy thu nộp vào ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng; trong đó:

- Buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu: 77 vụ;
- Khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản: 138 vụ;
- Buôn bán hàng giả: 01 vụ;
- Gian lận thương mại (trốn lậu thuế, gian lận hoá đơn, vi phạm pháp luật Hải quan, gian lận đo lường, chất lượng hàng hoá, vi phạm về giá): 134 vụ;
- Vi phạm đăng ký kinh doanh, và vi phạm khác: 239 vụ;
- Chuyên xử lý hình sự 01 vụ, vận chuyển buôn bán lâm sản, tang vật phương tiện vi phạm gồm: 5,312m³ gỗ nhóm IIA quý hiếm, 01 xe ô tô (biển số 77H 4650)

Hàng hoá tịch thu trị giá khoảng gần 4,5 tỷ đồng.

(Số liệu kiểm tra, xử lý cụ thể của từng ngành và hàng tịch thu, hàng giả, hàng kém chất lượng tiêu huỷ có phụ lục và bảng kê kèm theo).

b) Công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm và cúm A (H1N1)

Khi dịch lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm tái phát, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống dịch của tỉnh, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch gia cầm lây lan, tiêu huỷ gia súc, gia cầm bị bệnh và bị chết, tiêu độc khử trùng môi trường tại các điểm nuôi, nhốt gia cầm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát từ khâu giết mổ, lưu thông gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm để ngăn chặn gia súc, gia cầm sản phẩm từ gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm, triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả. Lập chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 1A tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn giáp ranh với tỉnh Quảng Nam để kiểm soát việc lưu thông gia súc, gia cầm.

Ngành Y tế đã triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A (H1N1) theo chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chủ động đối phó với dịch nếu xảy ra trên địa bàn tỉnh.

3. Đánh giá chung

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh đã tổ chức tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng, kiểm chế lạm phát, các chính sách ưu đãi của Chính phủ như giảm thuế, giãn thuế, hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan chức năng là thành viên Ban chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng được triển khai tổ chức tốt hơn.

Nhìn chung, công tác QLTT, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong 6 tháng qua đã đạt được một số kết quả đáng kể, hạn chế được tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, khống chế không để dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và thị trường hàng hoá, giá cả tương đối ổn định, lưu thông hàng hoá thuận lợi, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, bình ổn thị trường, bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh, thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, một số mặt công tác như triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp chống vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, kiểm soát giá cả hàng hoá, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch gia súc, gia cầm, chống gian lận thương mại, kiểm tra, kiểm soát phục vụ các giải pháp kích cầu, kiểm chế lạm phát, bình ổn thị trường của Chính phủ chưa được triển khai thực hiện kiên quyết, đồng bộ, nên kết quả đạt được chưa cao.

III. Những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2010

Tình hình sản xuất, kinh doanh và diễn biến hoạt động lưu thông của thị trường hàng hoá, giá cả cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã có dấu hiệu phục hồi tốt. Tuy nhiên vẫn còn chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố phức tạp trong nước và thế giới như: thời tiết (bão, lũ, nắng hạn) thất thường, dịch bệnh lây lan, thủ đoạn buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại ngày càng tinh vi nên nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại là hết sức quan trọng. Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 127 Trung ương và UBND tỉnh đối với công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 6 tháng cuối năm 2010, các thành viên Ban chỉ đạo 127 tỉnh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nghiêm minh; hướng dẫn cho thương nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thương mại, thuế, sở hữu trí tuệ, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hoá, các quy định của nhà nước về hoá đơn, chứng từ hàng hoá lưu thông trên thị trường, niêm yết giá và bán theo giá niêm

yết, thực hiện đúng các giải pháp kích cầu, kiềm chế lạm phát và các chính sách ưu đãi của Chính phủ.

2. Tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu và các chính sách ưu đãi của Chính phủ

- Giám sát chặt chẽ việc lưu thông hàng hoá trên thị trường để phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán các mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh, hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ và các biểu hiện về gian lận thương mại khác.

- Kiểm tra niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thường xuyên theo dõi để phát hiện các trường hợp lợi dụng tình hình khó khăn một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng hoá lên cao.

- Tăng cường kiểm tra đo lường và chất lượng hàng hoá, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, lưu ý các mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa, hàng may mặc, trang bị và dụng cụ thể dục, thể thao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 08/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 889/UBND-TCTM ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng, các phương án số 52, 53 của Ban chỉ đạo 127 Trung ương về chống hàng giả, hàng kém chất lượng đối với dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm công nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá, bình ổn thị trường. Triển khai thực hiện các biện pháp phục vụ các giải pháp kích cầu, kiềm chế lạm phát của Chính phủ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 127 Trung ương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2010.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các phương án của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương gồm: chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thép xây dựng; kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điều nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa; chống buôn lậu, gian lận thương mại về đo lường, chất lượng đối với mặt hàng xăng dầu; chống buôn lậu đối với gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu đối với mặt hàng điện lạnh và thiết bị điện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 127 Trung ương tại Công văn số 24/BCĐ-QLTT ngày 22/6/2010.

- Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở gia súc, gia cầm và dịch cúm A (H1N1) trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các cơ quan chức năng cụ thể hoá thành kế hoạch của ngành mình để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 127TW;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCD 127 tỉnh;
- VPUB: C,PVP (KTĐN), KTTH, NC, CBTH;
- Lưu: VT, KTĐN (Ts143).

TRƯỞNG BAN



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đình Thị Loan

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BCĐ CHỐNG BUÔN LẠM, HẠNH PHÚC
VÀ GIAN LẠM THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC

Kết quả kiểm tra, xử lý 6 tháng đầu năm 2010 của các ngành

(Kèm theo Báo cáo số: 01*/BC-BCĐ127 ngày 09/8/2010 của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh)

I. Công an Quảng Ngãi

Đã phát hiện, điều tra, xử lý 29 vụ, 43 đối tượng, xử phạt hành chính trên 300 triệu đồng, tịch thu hàng hoá trị giá trên 800 triệu đồng, chuyển ngành thuế truy thu và phạt thuế trên 250 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 350 triệu đồng; trong đó:

- Buôn lậu: 10 vụ, 14 đối tượng;
- Vận chuyển, buôn bán hàng cấm: 03 vụ, 03 đối tượng;
- Vi phạm qui định về khai thác và bảo vệ rừng: 05 vụ, 05 đối tượng;
- Trốn thuế: 04 vụ, 04 đối tượng;
- Buôn bán hàng giả: 01 vụ, 08 đối tượng.
- Gian lận thương mại: 06 vụ, 09 đối tượng.

Điển hình: Công ty TNHH Thiên Ngân ở Đà Nẵng đã kinh doanh các loại mực máy in giả mạo các nhãn hiệu: HP, Canon, Espon, đã xử phạt hành chính 08 đối tượng, thu 79.970.000 đồng, tịch thu tiêu huỷ 127 hộp mực in giả nhãn hiệu, trị giá khoảng 57 triệu đồng.

II. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đã điều tra, bắt giữ 05 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, tài nguyên quý hiếm, một số vụ điển hình:

- Vận chuyển, buôn bán trái phép xăng dầu: Ngày 01/01/2010, tại bãi biển Sa Cản, thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, phát hiện 02 đối tượng là Bùi Văn Thương và Bùi Thế Phương sử dụng phương tiện (tàu số QNg 5748) vận chuyển trái phép 2.900 lít dầu DO đi tiêu thụ, Đồn Biên phòng CKC Dung Quất bắt giữ, xử phạt thu 4 triệu đồng, tịch thu tang vật, chuyển Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh xử lý theo qui định.

- Mua bán, vận chuyển trái phép san hô, hải sản cấm khai thác: 02 vụ:

+ Ngày 10/01/2010 trên Quốc lộ 24B thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Đồn Biên phòng CKC Sa Kỳ phát hiện, bắt giữ Võ Thanh Mai, thường trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, sử dụng xe máy biển số 76HE5720 vận chuyển

gồm 215 kg san hô đen quý hiếm, đã lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng và tịch thu tang vật, chuyển Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tình xử lý theo quy định.

+ Ngày 22/5/2010, Đồn Biên phòng 328 phát hiện tàu QNg 6085 vận chuyển trái phép 410kg san hô đi tiêu thụ, đã lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng và tịch thu tang vật, chuyển Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tình xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các ngành và các địa phương bắt giữ 04 vụ buôn bán 228 cây pháo bông, 33 viên pháo, 229 súng nhựa, 3,6 kg đạn nhựa và 10 tấn sắt phế liệu.

III. Cục Hải quan Quảng Ngãi

Trong 6 tháng đầu năm 2010, đã kiểm tra, phát hiện, xử lý:

- 27 vụ vi phạm thủ tục Hải quan, xử phạt thu 56.792.992 đồng.
- 04 vụ gian lận thương mại, xử phạt thu 3.348.601.063 đồng;

Phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 01 vụ mua bán trái phép chất ma tuý, tang vật gồm 21 tép heroin, 01xe máy, 3 điện thoại di động và 12,5 triệu đồng.

Đã xử phạt, truy thu nộp Ngân sách nhà nước 3,405 tỷ đồng.

IV. Cục Thuế tỉnh

- Đã phát hiện, xử lý hành vi vi phạm về hoá đơn, chứng từ trên khâu lưu thông 09 vụ, truy thu và phạt hành chính 35,4 triệu đồng.

- Đã xác minh 82/116 hoá đơn, phát hiện 19 hoá đơn vi phạm chế độ sử dụng hoá đơn, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.

V. Sở Khoa học và Công nghệ

Tiến hành 05 cuộc thanh tra về đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu trí tuệ tại 128 cơ sở sản xuất kinh doanh. Phát hiện 10 cơ sở vi phạm, xử phạt thu 40 triệu đồng, cụ thể:

1. Thanh tra về đo lường

- Giám định định lượng phát hiện 22/43 lô hàng đóng gói không đủ định lượng ghi trên bao bì.

- Kiểm tra phát hiện 18/104 cột bơm xăng dầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật.

- Giám định phát hiện 01 lô gas Petro Việt Nam sang chiết tại Quảng Ngãi không đạt yêu cầu về trọng lượng.

2. Thanh tra về chất lượng hàng hóa

Thanh tra, giám định phát hiện:

- 01 mẫu nước mắm không đạt chỉ tiêu chất lượng (nitơ tổng) như công bố;

- 03/18 mẫu xăng A92 không đạt chỉ số trị số ớc-tan;

- 01 mẫu sữa bột Super Collegen No sugar do hãng Hancopood TP Hồ Chí Minh nhập khẩu không đạt yêu cầu về hàm lượng can-xi theo công bố.

3. Thanh tra về ghi nhãn hàng hoá, sở hữu trí tuệ

- Phát hiện 02 vụ vi phạm về nhãn hàng hoá, xử phạt thu 4 triệu đồng.

VI. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiến hành 10 cuộc thanh tra chuyên ngành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, giống cây trồng, vật nuôi tại 333 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phát hiện 150 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 85 trường hợp vi phạm nhỏ, xử phạt 65 trường hợp, thu 15,225 triệu đồng.

Qua thanh tra đã phát hiện:

- 2/6 mẫu phân không đạt chất lượng công bố;

- 6/26 mẫu giống cây trồng, giống thủy sản chưa thực hiện việc kiểm dịch theo qui định;

- 8 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không đủ điều kiện;

- 02 cơ sở kinh doanh giống cây trồng nhập khẩu không khai báo;

- 06 trường hợp ghi nhãn giống cây trồng không đầy đủ.

VII. Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Kiểm tra, phát hiện 133 vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản, động vật hoang dã trái phép, đã xử lý hành chính 106 vụ (06 vụ năm 2009 chuyển sang), đang xác minh để làm rõ 32 vụ.

Chuyên cơ quan điều tra hình sự 01 vụ vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép, tang vật gồm 5,312m³ gỗ nhóm IIA quý hiếm và 01 xe ô tô (biển số 77H 4650).

Đã xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 210,993 triệu đồng.

Tịch thu lâm sản, tang vật gồm: 113,625m³ gỗ các loại, động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã 68,5kg, 01 xe ô tô, 12 xe gắn máy, 03 xe cộ, 03 cưa máy.

VIII. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm sau đây:

1. Công tác chống buôn bán hàng cấm

Kiểm tra, phát hiện 48 vụ buôn bán hàng cấm, đã xử lý:

- Phạt tiền 06 vụ, thu 34,5 triệu đồng.

- Tịch thu 09 vụ, hàng hoá tịch thu gồm: 15.545 gói thuốc lá ngoại, 890 súng bắn đạn nhựa, 3m³ san hô, tịch thu tiêu huỷ 1.240kg cá nóc.

- Tiêu huỷ tại chỗ: 38 vụ, gồm 307 súng bắn đạn nhựa, 93 kiếm nhựa, 3 bộ cung tên và 64 đèn chiếu tia laze, 120 lốc và 12,5kg tiền ngân hàng địa phủ có hình ảnh giống tiền giấy thật của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Phối hợp với Công an huyện Mộ Đức phát hiện 01 vụ buôn bán 3,2m³ gỗ cho, chuyển ngành Kiểm lâm xử lý theo qui định.

2. Chống buôn bán hàng nhập lậu

Kiểm tra, phát hiện 8 vụ buôn bán hàng lậu, đã xử lý:

- Phạt tiền 02 vụ, thu 1,5 triệu đồng;

- Tịch thu 08 vụ, tang vật gồm 1.138 đĩa hình in sang lậu, 108 kg quần áo may sẵn, 42 kg bao bì và giá để kính đeo mắt.

3. Công tác chống gian lận thương mại

Kiểm tra, phát hiện 118 vụ vi phạm, đã xử lý:

- Vi phạm về đo lường 01 vụ, xử phạt thu 5,5 triệu đồng;

- Gian lận về chất lượng hàng hoá 03 vụ, xử phạt thu 7 triệu đồng;

- Vi phạm về niêm yết giá: 114 vụ, xử phạt 4 vụ, thu 20 triệu đồng. Nhắc nhở 110 vụ vi phạm xảy ra ở địa bàn nông thôn, miền núi.

4. Kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, sở hữu trí tuệ

Kiểm tra, phát hiện 21 vụ vi phạm, đã xử lý:

- Vi phạm không công bố chất lượng hàng hoá 01 vụ, xử phạt thu 3 triệu đồng;

- Xâm phạm nhãn hiệu hàng hoá 01 vụ, cảnh cáo, tịch thu 05 kg bao bì, buộc xé bỏ bao bì của 48 thùng bánh Choco-P&L sử dụng dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu được bảo hộ.

- Bán hàng hoá quá hạn sử dụng phát hiện 20 vụ, xử phạt 02 vụ, thu 1,4 triệu đồng, buộc tiêu huỷ: 35 lon sữa đặc, 7 hộp sữa đậu nành, 200 hộp sữa tươi 25 chai nước giải khát, 40 chai bia, 8 chai nước tương, 12 gói mì ăn liền, 12 gói cháo ăn liền, 2 chai xì dầu, 1kg mực, 5 kg dứa dòn, 20 gói Agar, 3 hộp trà, 6 gói bò khô, 01 gói sôcôla, 3kg và 180 gói/que kẹo, 40 chai bia, 15 gói trà sâm, 5 chai trà lipton, 22 gói bánh và 5 kg kẹo me, 50 gói thuốc bảo vệ thực vật, 200kg phân hữu cơ vi sinh.

5. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch

Kiểm tra, phát hiện 19 vụ vi phạm, đã xử phạt hành chính:

- Không kiểm dịch gia súc, gia cầm và trứng gia cầm: 15 vụ, xử phạt 14 vụ, thu 13 triệu đồng, cảnh cáo 01 vụ buộc thực hiện việc kiểm dịch theo qui định;

- Không khám sức khoẻ cho nhân viên trực tiếp phục vụ tại các quán ăn, nhà hàng: 04 vụ, xử phạt thu 4 triệu đồng;

6. Kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh:

Lực lượng QLTT tập trung kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành các qui định về điều kiện kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không được buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, thực hiện việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Đã kiểm tra 1.136 vụ, phát hiện 213 vụ vi phạm, đã xử phạt hành chính 186 vụ, trong đó:

- Không ĐKKD: 21 vụ, nhắc nhở 14 vụ, xử phạt 07 vụ, thu 3,2 triệu đồng;

- Không GPKD: 04 vụ, xử phạt thu 2,4 triệu đồng;

- Vi phạm qui chế đại lý: 05 vụ, xử phạt thu 3,6 triệu đồng;

- Không đủ điều kiện kinh doanh: 20 vụ, nhắc nhở 05 vụ, xử phạt 15 vụ, thu 38,6 triệu đồng;

- Vi phạm về nhãn hàng hoá 159 vụ, nhắc nhở 02 vụ, xử phạt 157 vụ, thu 340,5 triệu đồng;

- Vi phạm chế độ hoá đơn, chứng từ: 04 vụ, nhắc nhở yêu cầu thực hiện đúng qui định của nhà nước về hoá đơn, chứng từ khi lưu thông hàng hoá.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, các đội Quản lý thị trường đã nhắc nhở những hộ kinh doanh không có GPKD, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc hết hạn, yêu cầu gia hạn và làm thủ tục xin cấp GPKD, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết theo qui định.

7. Nộp ngân sách

Trong 6 tháng đầu năm 2010, Chi cục Quản lý thị trường đã xử lý thu nộp ngân sách nhà nước 538.300.000 đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính; hàng tịch thu chờ bán đấu giá và tiêu huỷ trị giá khoảng 150 triệu đồng./.